



Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam & Cộng Đoàn Truyền Giáo Các Thánh Tử Đạo VN



CHÚA NHẬT THỨ V MÙA CHAY

CHA XỨ:

LM Phêrô Trần Văn Hạnh, OMI

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ:

Cô Teresa Lê Cathy Hương

GIỜ LÀM VIỆC

Thứ Ba – Thứ Sáu
9:00am-5:00pm

**Buổi chiều Thứ Tư và Thứ Năm
–cha đi thăm các gia đình

...

Phone: (905) 544-7011

Email:

hvantran@hamiltondiocese.com

1393 Cannon St. East,
Hamilton, ON, L8H 1W2

THÁNH LỄ CUỐI TUẦN

Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam
(Hamilton)

Chúa Nhật: 11:00am

...

Cộng Đoàn Truyền Giáo
Các Thánh Tử Đạo VN
(Kitchener & Waterloo)

Chúa Nhật: 3:00pm

ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

ĐHY Jorge Mario Bergoglio, 76 tuổi, TGM giáo phận Buenos Aires, Argentina, đã được bầu làm Giáo Hoàng và Ngài lấy danh hiệu là Phanxicô.

Tiểu Sử: ĐTC Jorge Mario Bergoglio thuộc dòng Tên, sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936 tại Buenos Aires. Ngài gia nhập dòng Tên ngày 11-3 năm 1858 và theo học các môn nhân văn tại Chile và năm 1963 ngài trở về thủ đô Argentina, tốt nghiệp triết học tại Phân khoa triết tại Học viện San José. Trong hai năm từ 1964 đến 1965, ngài làm giáo sư văn chương và tâm lý tại Học viện Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thành phố Santa Fe, rồi sau đó tại Học viện Salvatore tại Buenos Aires.

Từ năm 1967 đến 1970 ngài học thần học và tốt nghiệp tại Học viện San Miguel. Ngày 13-12 năm 1969, thầy Bergoglio thụ phong linh mục lúc đã 33 tuổi. Rồi năm sau Cha làm nhà tập thứ hai ở Tây Ban Nha trước khi khẩn trọng ngày 22-4-1973.

Cha Bergoglio làm giáo tập, rồi giáo sư tại phân khoa thần học, trước khi làm Giám tỉnh dòng Tên ở Argentina năm 1973.

10 năm sau đó, Cha Bergoglio sang Đức dọn luận án tiến sĩ. Năm 1992 ngài được Đức Gioan Phaolô 2 bổ nhiệm làm GM Phụ tá tổng giáo phận Buenos Aires và 6 năm sau trở thành TGM giáo phận chính tòa của Giáo phận này. 3 năm sau, 2001, ngài được thăng hồng y.

ĐHY Bergoglio vốn là vị, theo báo chí, đã được nhiều phiếu nhất sau ĐHY Ratzinger trong mật nghị bầu Giáo Hoàng cách đây 8 năm.

Khi làm TGM giáo phận Buenos Aires, nổi tiếng là gần gũi dân chúng và sống khiêm nhường. Ngài vẫn thường đi xe bus, viếng thăm người nghèo, sống trong một căn hộ đơn sơ và tự nấu ăn. Đối với nhiều người dân Buenos Aires, ngài thường được gọi bằng danh hiệu đơn sơ là "Cha Jorge".

ĐHY Bergoglio thiết lập các giáo xứ mới, chỉnh đốn các văn phòng hành chính, hướng dẫn các sáng kiến bảo vệ sự sống và bắt đầu các chương trình mục vụ mới, như thành lập một Ủy ban về những người ly dị. Trong Thượng HĐGM thế giới kỳ 10 hồi tháng 10 năm 2001, ngài được bổ nhiệm làm Tổng trưởng trình viên. Từ năm 2005 đến 2011 ngài làm Chủ tịch HĐGM Argentina.

ĐHY Bergoglio đã viết các sách và linh đạo và suy niệm, và cũng thường lên tiếng chống lại nạn phá thai, hôn nhân đồng phái.

Hồi năm 2010, khi Argentina trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên ban hành luật công nhận hôn nhân đồng phái, ĐHY khuyến khích các LM toàn quốc kêu gọi các tín hữu Công Giáo chống lại luật này vì nó làm thương tổn gia đình trầm trọng. Trước đó năm 2006, ngài cũng phê bình dự luật cho phá thai. →

ĐÍNH CHÍNH GIỜ LỄ TRONG TUẦN THÁNH

Giờ lễ trong tuần thánh: Tại Giáo Xứ ĐMVN

Thứ Năm: —**28 Tháng 3 lúc 8:00pm** Thánh Lễ Tiệc Ly
Thứ Sáu: —**29 Tháng 3 lúc 1:00pm** Tuần Thánh
(Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa)
—**Tối 7:00pm** viếng đền thánh giá
Thứ Bảy: —**30 Tháng 3 lúc 9:00pm** Lễ vọng phục sinh
Chúa Nhật: —**31 Tháng 3 lúc 11:00am** Lễ Phục Sinh

Giờ lễ trong tuần thánh: Tại Cộng Đoàn Truyền Giáo CTTĐVN

Thứ Năm: —**28 Tháng 3 lúc 5:00pm** Thánh Lễ Tiệc Ly
Thứ Sáu: — **29 Tháng 3 lúc 7:00pm** Tuần Thánh
(Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa)
Thứ Bảy: —**30 Tháng 3 lúc 9:30pm** Lễ vọng phục sinh
Chúa Nhật: — **31 Tháng 3 lúc 3:00pm** Chúa Sống lại

MỘT PHÚT SUY NIỆM

Quý vị có bài vở muốn đóng góp cho mục này, xin liên lạc đến văn phòng giáo xứ qua thư từ hay email.

Đóng góp cho DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Tất cả đóng góp trong ngày 17/03/2013 của giáo xứ/ cộng đoàn sẽ được gửi tới dòng nữ tu tại Việt Nam. Xin mọi người rộng tay làm việc bác ái. Mong mọi người tham gia đông đủ và đúng giờ.

ĐÓNG GÓP GẦN ĐÂY

Ngày 10/03/2013

Giáo Xứ ĐMVN

Tiền ngoài phong bì \$ 289.00

Tiền trong phong bì \$ 916.00

— \$ 1,205.00

Ngày 10/03/2013

Cộng Đoàn Truyền Giáo CTTĐVN

Tiền ngoài phong bì \$ 308.45

Tiền trong phong bì \$ 270.00

\$ 578.45

Tiền góp cho Chung Viện \$535.00

Đóng góp cho Mùa Chay (Share Lent Collection)

Sẽ thu vào tuần thứ năm của Mùa Chay.

** Xin quý vị cố gắng dùng phong bì để chúng tôi dễ dàng ghi sổ sách cũng như làm kế toán.

ĐỜI SỐNG BÍ TÍCH

SỰ KHỞI ĐẦU CỦA ĐỜI SỐNG BÍ TÍCH PHÉP MÌNH THÁNH CHÚA/PHÉP GIẢI TỘI, PHÉP THÊM SỨC:

Nếu quý vị có con em chuẩn bị nhận phép Mình Thánh Chúa/Phép Giải Tội (thông thường lớp 2) hoặc nhận Phép Thêm Sức (thông thường lớp 7), xin vui lòng gọi cho văn phòng giáo xứ. Các em sẽ được chịu phép vào ngày sau đây:

Phép thêm sức: ngày 03 Tháng 5
Phép Mình Thánh Chúa: 02 Tháng 6

**Trong mùa Chay Cha sẽ không làm phép Rửa tội và Phép Hôn Phối.

NHÓM THANH THIẾU NIÊN (CATHOLIC YOUTH GROUP)

Xin các vị phụ huynh động viên và khuyến khích các con cháu của mình trong lứa tuổi thanh thiếu niên (từ 13 đến 30 tuổi) cùng đi lễ và tham dự các buổi sinh hoạt trong cộng đoàn, nhất là nhóm Thanh Thiếu Niên. Đây là một nhóm vui nhộn và đầy sinh hoạt xã hội. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày như học hành, thể thao, kiến thức công giáo...

Giáo Xứ Đức Mẹ VN

Sau khi kiểm được chỗ thích hợp để sinh hoạt, Cha sẽ thông báo sau. Cha mong các em sẽ tới tham dự.



Cộng Đoàn Truyền Giáo CTTĐVN
Cha chánh xứ sẽ gặp gỡ các em vào
Chúa Nhật thứ nhất sau Phục sinh,
ngày 07/04/2013.

Sport Life



Social Life



Catholic Life

THE FAITH WE CELEBRATE: DIOCESAN CONFERENCE ON THE SACRAMENTS

All are invited to a Diocesan Conference on the Sacraments which will take place at the Hamilton Convention Centre on **Saturday, April 13, 2013 from 9:30 a.m. to 4:15 p.m.** Our keynote speaker, Father Bill Burke, the Director of the National Liturgical Office, will lead us in reflections on our experience of the rituals, signs and symbols used in the sacraments. Workshops on the sacraments and sacramental elements of the Christian life will be offered. See *The Faith We Celebrate* page at www.hamiltondiocese.com for registration information. Deadline for registrations is March 22, 2013.



Live in such a way that those who know you but don't know God will come to know God because they know you!

Thư của Nữ tu Dòng Đức Bà Truyền Giáo

Ngày 10/03/2013

Kính thăm Cha,

Lời đầu thư, con cầu chúc Cha luôn mạnh khỏe. Xin Chúa ban cho Cha mọi ơn cần thiết để chăm sóc và phục vụ dân Chúa trong trách nhiệm mà Ngài đang trao phó. Xin Ngài gìn giữ và gia tăng mãi trong Cha tinh thần hăng say đem Tin Mừng và tình thương của Chúa đến cho những ai Cha gặp gỡ. Cha về xứ mới có vất vả lắm không?

Phần con sau khi trở về Việt Nam, con được nhà Dòng gọi đến Củ Chi, phụ trách trường Tình Thương Thánh Tâm. Đây là một trong những cộng đoàn của chúng con được thành lập từ năm 1970 với sứ mạng chính là giúp đỡ và đồng hành với bà con gốc Việt trở về từ Campuchia sau cuộc diệt chủng của Khơ-me đỏ. Hiện tại trường chúng con có 120 em học sinh (từ lớp 1 đến lớp 5) và 5 giáo viên. Con trực tiếp làm việc với giáo viên và các em trong chương trình học và giáo dục nhân cách cho các em. Tất cả học sinh ở đây là con em của những gia đình người Việt hoặc người Miên rất nghèo. Họ không có hộ khẩu, ở nhà thuê và rất nhiều người thất học. Họ làm mướn, làm công nhân, phụ hồ hoặc bán vé số sống qua ngày. Một số em mồ côi cha mẹ, hoặc chỉ còn cha hoặc mẹ nhưng họ ở Campuchia. Các em ở đây với ông bà hoặc họ hàng để được đi học. Các em không học ở trường của Nhà Nước được vì hoặc là không có giấy khai sinh, không có khả năng đóng học phí, hoặc vì đã quá tuổi đến trường. Vì Cha mẹ lam lũ và nhiều người thất học nên họ không quan tâm dạy dỗ con cái. Nhiều em bỏ nhà đi bụi đời từ rất sớm vì bố say xỉn, đánh đập các em nhiều quá. Nhiều em suy dinh dưỡng và rất ngỗ nghịch. Không ít các em sau giờ học phải đi bán vé số hoặc phụ ở các quán ăn để kiếm thêm chút tiền phụ giúp cha mẹ. Vì hoàn cảnh các em như vậy nên nhà Dòng không chỉ dạy miễn phí mà còn giúp sách vở, quần áo, giày dép để các em có thể đến trường.

Sau khi học hết lớp 5 ở đây, chúng con khuyến khích các em tiếp tục học lên cấp II, cấp III (hệ bổ túc). Hiện tại chúng con cũng hỗ trợ phần nào học phí cho các một số em đang học cấp II và III. Nhu cầu thì quá nhiều. Đôi khi con cảm thấy những gì mình làm chỉ như muối bỏ biển. Nhưng thôi cũng cố gắng làm được gì thì làm trong khả năng của mình Cha ạ. Chúng con có 5 lớp nhưng chỉ có 4 phòng học. Mấy năm qua một lớp phải học tạm ở nhà chòi. Hiện tại thì mái nhà chòi đã bắt đầu mục nát. Mùa mưa sắp tới các em sẽ không thể học ở đó được nữa nên chúng con đang ước mong sẽ nói thêm một phòng học nữa cho các em. Chúng con cũng chỉ biết phó thác vào sự quan phòng của Chúa, vào lòng hảo tâm của bạn bè và người thân của các soeurs để có thể chi trả tiền lương cho giáo viên và lo lắng cho các em.

Con dài dòng quá rồi. con xin phép dừng đây. Con kính chúc Cha những ngày còn lại của Mùa Chay và Tuần Thánh sắp tới thật sốt sắng. Nguyện xin niềm vui của Chúa Phục Sinh cũng sẽ được tuôn đổ dồi dào trên Cha và bà con trong giáo xứ mà Cha đang phục vụ. Xin Cha cũng thêm lời cầu nguyện cho con và cho sứ mạng của chúng con nữa Cha nhé! Con cảm ơn Cha nhiều.

Kính thư,
Maria Lý Thị Bích Quyên
Rndm
(Nữ tu Dòng Đức Bà Truyền Giáo)

